



Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khẳng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Thái Bình điểm lại các dấu mốc quan trọng của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII CỦA ĐẢNG Đổi mới toàn diện, đồng bộ, đưa đất nước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng. Ảnh tư liệu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng diễn ra từ ngày 24 - 27/6/1991 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 1.176 đại biểu đại diện cho hơn 2,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VI và quyết nghị thông qua: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000; Báo cáo xây dựng Đảng và sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đại hội đúc rút những kinh nghiệm bước đầu về tiến hành công cuộc đổi mới, đó là: Phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới. Đổi mới toàn diện, đồng bộ và triệt để nhưng phải có bước đi, hình thức và cách làm phù hợp. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần phải đi đôi với tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước về kinh tế - xã hội. Tiếp tục phát huy sâu rộng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Phải quan tâm dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh trên tinh thần kiên định thực hiện đường lối đổi mới; tăng cường tổng kết thực tiễn và không ngừng hoàn chỉnh lý luận về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội thông qua nêu rõ những đặc trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Do nhân dân lao động làm chủ; Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương gồm 146 ủy viên, Ban Chấp hành Trung ương Bộ CHính trị gồm 13 ủy viên, Ban Bí thư gồm 9 ủy viên. Đồng chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.

VĂN NGUYỄN (tổng hợp)



Cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đều hướng về Thủ đô Hà Nội - nơi sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ để đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.



**Đại tá Tạ Văn Trang,
Phó Chỉ huy trưởng,
Tham mưu trưởng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh**

Qua đợt sinh hoạt chính trị góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và theo dõi quá trình chuẩn bị Đại hội, tôi đồng tình, nhất trí cao với những kết quả, nhận định, đánh giá chủ yếu được nêu trong các dự thảo. Là một đảng viên, quân nhân đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh bởi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng ta tiếp tục coi trọng xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; đồng thời, xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo vệ Tổ quốc cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Để "dân cường, nước thịnh", cần đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trên các vùng, địa bàn trọng điểm, nhất là biên giới, biển, đảo cũng như quan tâm đẩy mạnh phát triển nền công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trang thiết bị cho quân đội, công an và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.



**Ông Nguyễn Công Thịnh,
Phó Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban MTTQ
xã Đông Sơn (Đông Hưng)**

Tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là dự thảo các Văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nghiêm túc, kết cấu chặt chẽ, trình bày khoa học, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển. Trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Tiểu ban Văn kiện đã lựa chọn, chất lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm để hoàn thiện dự thảo các Văn kiện trình Đại hội. Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội có nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng, không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, công tác nhân sự Đại hội được tiến hành rất chặt chẽ, bài bản, khoa học, chắc chắn sẽ lựa chọn những người xứng đáng nhất vào bộ máy lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp.



**Ông Vũ Hồng Ca,
Bí thư Chi bộ tổ 10,
phường Đề Thám
(thành phố Thái Bình)**

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt kết quả rõ nét, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Chính việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng kết hợp với việc phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ án liên quan đến tham nhũng, cùng với hiệu ứng tích cực được từ công tác vận động, tuyên truyền và các đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, các ngành, các cấp trong hệ thống nhà nước, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) đã có tác dụng răn đe và hạn chế tham nhũng. Chưa có nhiệm kỳ nào mà công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy lên cao, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả như thế. Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đề ra các biện pháp kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, mạnh mẽ hơn; huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo tiền đề để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong.

NHÓM PHỎNG VIÊN

Chung lời tri ân

Với đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", ghi nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho nhân dân, tới đây huyện Thái Thụy sẽ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị chức năng tiến hành cất bốc, quy tập, tống táng 2 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại xã Tân Học.

Từ cuối năm 1919, nhận được tin báo của nhân dân và cấp ủy, chính quyền xã Tân Học về thông tin khu vực có 2 mộ nghi của liệt sĩ tại thôn Phú Uyển, xã Tân Học, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với huyện Thái Thụy, các nhân chứng có liên quan tiến hành khảo sát, xác minh thông tin vị trí mộ và kết luận thông tin, khẳng định các ngôi mộ trên là mộ bộ đội, hy sinh trong chiến đấu.

Ngược dòng lịch sử qua các nguồn tư liệu lịch sử trong cuốn Thái Bình kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn 1945 - 1954, cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Thái Xuyên, Thái Thịnh và hai xã Thái Tân, Thái Học (nay là xã Tân Học), ngày 28/8/1951, quân dân Thái mở cuộc hành binh Anh-Prông-Tuy với sự yểm trợ của 18 xe tăng, 39 xe cóc kéo về Thái Bình. Ngày

5/9/1951, quân Pháp tiến vào khu du kích Thần Đầu - Thần Huống; cùng lúc đó, đại bác của chúng từ các trận địa Trà Lý, cầu Sắt, Đông La, Kha Lý... bắn hàng nghìn quả đạn vào khu du kích Thần Đầu, Thần Huống; tiếp theo, nhiều tốp máy bay ném bom xuống trận địa của ta. Lực lượng chống của ta ở đây có du kích các xã, Đại đội 60 (bộ đội Thái Ninh), Đại đội Lê Lợi và Tiểu đoàn 38 (Bộ đội Thái Bình)...

Bà Nguyễn Thị Sấn, sinh năm 1933, thôn Phú Uyển, xã Tân Học, cán bộ dịch vụ của xã Thái Tân trong kháng chiến chống thực dân Pháp được cho biết: Tôi được ông Nguyễn Đình Sung, Trung đội trưởng du kích xã kể lại khoảng năm 1950 - 1952 có 2 đồng chí bộ đội thuộc đơn vị Quang Trung, Lê Lợi, Tiểu đội Dẫn quân Thái Bình trong quá trình chiến đấu

đã bị thương tại bốt Thanh Đầu (xã Thái Thịnh), được nhân dân đưa về đình làng thôn Phú Uyển chăm sóc nhưng do vết thương quá nặng nên 2 đồng chí đã hy sinh. Sau đó, dân quân du kích và nhân dân địa phương đã dùng cánh cửa chèn đình làng ghép thành quan tài chôn 2 liệt sĩ cạnh nhau tại thửa ruộng sau đình.

Không chỉ bà Sấn mà nhiều cụ cao niên ở xã Tân Học đều khẳng định có phần mộ hai liệt sĩ nằm ở khu vực ruộng lúa phía sau đình làng Phú Uyển. Thượng tá Đặng Tuấn Anh, Trưởng ban Chính sách, Bộ CHQS tỉnh cho rằng: Do thời gian dài ngôi mộ không được chăm sóc, tồn tạo nên đã mất dấu. Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng huyện Thái Thụy và cấp ủy, chính quyền xã Tân Học tiến hành khảo sát, thu thập thêm thông



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn huyện Thái Thụy.

tin về phần mộ. Qua khảo sát, thu thập thông tin, người dân đều khẳng định có phần mộ trên nhưng chỉ cung cấp được khu vực mộ nằm trong diện tích ruộng 300m² hiện do một người dân xã Thái Xuyên canh tác. Đầu tháng 12/2020, lực lượng làm nhiệm vụ của Ban CHQS huyện Thái Thụy đã được huy động tìm kiếm. Sau 1/2 ngày dùng thuổng để xác định vị trí mộ, đơn vị đã tìm được vị trí

cốt liệt sĩ đồng thời đánh dấu và bảo vệ hiện trạng khu vực có hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, ngày 19/1, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thái Thụy sẽ phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành cất bốc, quy tập và tống táng hai hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định, nghi thức quân đội. Đồng chí Nguyễn Đức Trọng,

Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Thái Thụy nhấn mạnh: Đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ cất bốc, truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất. Những năm qua, huyện Thái Thụy đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; đồng thời, tham gia vào công tác tìm kiếm, quy

tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn và đã đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các huyện, thành phố tiến hành khảo sát và kết luận về sơ đồ, tọa độ, danh sách mộ liệt sĩ của 99 nghĩa trang liệt sĩ và các mộ liệt sĩ nằm ngoài nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Cuối năm 2017, Thái Bình tổ chức cuộc tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ với quy mô lớn tại hai huyện Thái Thụy và Kiến Xương. Kết quả, đã tìm kiếm, quy tập được 27 hài cốt liệt sĩ.

"Với phương châm "Còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ còn tổ chức tìm kiếm, quy tập", Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh là việc làm bền bỉ, lâu dài với tinh thần trách nhiệm cao. Việc làm nhân văn này không chỉ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mà còn là sự tri ân của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nói chung, huyện Thái Thụy nói riêng đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ" - Đại tá Phạm Đức Kiên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định.

TẮT ĐẠT